

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

## กฐินประวัติศาสตร์

ก่อนจ้งหัน

งานกฐินครั้งนี้เป็นเรื่องประกาศชาติไทยของเราว่า เป็นยังไงบ้างกับชาติของตน เป็นงานใหญ่โตมากนะ งานกฐินครั้งนี้เรียกว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ต่อชาติไทยของเรา จึงขอให้ทุกท่านได้คิดให้ถึงใจต่อประเทศของตนทั่วหน้ากันนะ ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยเป็นเจ้าของของชาติทั้งนั้น แล้งานนี้เป็นงานเพื่อชาติของเราโดยตรง ให้ประกาศความรักชาติ ความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน เต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยทั่วกันทั้งประเทศ หรือนอกประเทศก็คือคนไทย ไปอยู่ที่ไหนพ่อแม่ของตนอยู่ไกลอยู่ไกลต้องคิดถึงพ่อถึงแม่ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องส่งมาถึงพ่อถึงแม่ เช่น เขาไปเมืองนอกเขามีรายได้อะไรมาหน่อย เขาส่งมาถึงพ่อถึงแม่ของเขา

อันนี้พ่อแม่ของเราทั้งหลาย ทั้งอยู่นอกอยู่ในเมืองไทยก็คือคนไทย ชาติไทยนะ เอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้ อย่าให้ขายหน้า คราวนี้เป็นคราวที่ยิ่งใหญ่มาก เรียกว่าคราวประวัติศาสตร์ทีเดียวละ เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ใครมีเท่าไร ๆ เอามา อย่าคอยแต่เสียตายให้กิเลสมันหึงหวงเอาไว้ อันนี้เสียมากนะ ส่วนรวมเป็นสิ่งสำคัญมาก นี่ก็จะเริ่มแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ต่อไปงานนี้ ทางนั้นก็มาทางนี้ก็มา นี่เรียกว่างาน ผู้ส่งมาก่อนนั้น จะส่งมาทีหลังก็ได้ไม่ขัดข้อง แต่เวลานี้เป็นงานรวม ในงานนี้เรียกว่ามารวม ผู้ไม่ทันก็ให้ตามหลังมาก็ได้ อย่าให้อะไรบกพร่องสำหรับชาติไทยเรา คราวนี้เป็นคราวที่ยิ่งใหญ่มาก อย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ใครถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย คนนั้นเป็นคนจิตซัดในชาติของตน ใช้ไม่ได้เลย เอาละทีนี้จะให้พร

ท่านเจ้าคุณวัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย ท่านเจ้าคุณธรรมไตรโลกาจารย์ ได้สิ้นแล้วบ้ายสี่โมงเมื่อวานนี้ วันพรุ่งนี้อาบน้ำศพพระราชทาน

หลังจ้งหัน

สรูปทองคำและดอลลาร์ และกฐินวันที่ ๘ เมื่อวานนี้ทองคำได้ ๒ บาท ดอลลาร์ได้ ๘๑๕ ดอลลาร์ กฐินทองคำได้ ๔๒ บาท ๓๐ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๑,๕๐๐ ดอลลาร์ เงินสดได้ ๓๐๑,๓๐๐ บาท ทองคำและดอลลาร์ที่ได้เพิ่มหลังมอบเข้าคลังหลวงแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๕๖ นั้น ทองคำได้ ๓๐๒ กิโล ๑๘ บาท ๑๗ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๙๒,๐๓๕ ดอลลาร์

รวมทองคำที่ได้แล้วทั้งหมดทั้งที่ยังไม่ได้เข้าได้ ๘,๐๒๗ กิโล ยังขาดอยู่อีก ๑,๙๗๓ กิโล จะครบจำนวน ๑๐ ตัน รวมดอลลาร์ที่ได้แล้วทั้งหมด ๘,๓๙๒,๐๓๕ ดอลลาร์ ยังขาดอยู่อีก ๑,๖๐๗,๙๖๕ ดอลลาร์ จะครบ ๑๐ ล้านดอลลาร์ รวมกองทุนช่วยเหลือชาติได้แล้ว ๕ กิโล ๒ บาท ๒๔ สตางค์ ดอลลาร์ได้ ๗,๔๐๗ ดอลลาร์ เงินสดได้ ๑,๘๕๐,๘๖๗ บาท

(ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดอุดรธานี ได้นำคณะสมาชิกชมรมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี ถวายผ้าป่ามหากุศลช่วยเหลือชาติ เงินบาทจำนวน ๔๗,๘๔๕ บาท ทองคำน้ำหนัก ๒ บาท ๒ สลึง เงินกิบจำนวน ๒๐๐ กิบ ดอลลาร์จำนวน ๑๕๑ ดอลลาร์) พอใจๆ เอะนะคราวนี้เอาให้ได้มาก ๆ ทองคำเราเอาให้เต็มเหนี่ยวนะคราวนี้ คราวนี้เป็นคราวใหญ่โตมาก หลวงตาก็ไม่ได้แน่ใจตั้งแต่กองทุนช่วยเหลือชาติคราวนี้แล้ว เพราะเดือนธันวาคมเราจะหยุดแล้วการท่องเที่ยวไปทุกแห่งทุกหน กวนบ้านกวนเมืองบิณฑบาตหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวงของเรานั้นก็จะพักไปแล้วนะ พอเดือนธันวาคมจะพัก เราหยุดไม่ใช้กิริยาอาการเหล่านั้นต่อไป แต่การเทศนาว่าการนั้นเป็นไปตามอัธยาศัยของเรา ไม่ได้เป็นไปตามโครงการโดยถ่ายเดียวเหมือนแต่ก่อน แต่ก่อนเป็นโครงการโดยถ่ายเดียว เมื่อตกลงตามโครงการแล้วก็ไปตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว ๆ นั้น

เราก็ประกาศแล้วว่า จะหยุดการท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ เพื่อหาสมบัติเข้าสู่คลังหลวง ส่วนบัญชีนั้นจะเปิดเอาไว้ตามปรกติ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว มีเฉพาะเรื่องหลวงตาที่นำพี่น้องทั้งหลาย ซอกแซกไปทางโน้นทางนี้ เรียกว่าทั่วประเทศไทยนั้น ของดแหละ เพราะสังขารร่างกายอ่อนลงทุกที ๆ เทศนาว่าการก็ลำบากลำบาก เครื่องไม้เครื่องมือคือธาตุชั้นธัมมิ์ดี เทศนาว่าการกวนหลงหน้าหลงหลังแล้วเดี๋ยวนี้ ปีต่อไปอาจจะไม่มีคำว่ากองทุนเพื่อชาติที่วัดป่าบ้านตาดตั้งที่เป็นในวันนี้ วันนี้เป็นกฐินเพื่อชาติทั่วประเทศไทย ได้ประกาศก้องให้ทราบทั่วกันหมดแล้ว กฐินเพื่อชาตินี้คนทั้งชาติ ควรจะถือเป็นเรื่องจำเป็นเสมอหน้ากันหมด นับตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมาถึงเด็ก ตาสีตาสา หมูหมาเปิดไก่ ควรจะถือเป็นความจำเป็นเสมอหน้ากันหมด เพราะเราเป็นลูกของชาติไทย ใหญ่ขนาดไหนก็คือลูกของชาติไทยนั่นแล

งานนี้เป็นงานของชาติไทย คือเป็นงานของพ่อของแม่ของเรา เราควรที่จะตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อเชิดชูชาติไทยของเราขึ้นให้สง่างาม ไม่ควรจะถือว่ามันเป็นงานของคนนั้นคนนี้ อย่างเป็นลักษณะที่ว่า การทำบุญเพื่อชาติไทยนี้ประหนึ่งว่ามีแต่ตาสีตาสาวิงกันตามท้องไร่ท้องนา มาบริจาคสมบัติเงินทองเข้าสู่คลังหลวงของตน ส่วนผู้ใหญ่เฉยเมยอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ถูก ผิดมาก แต่เราก็ไม่เคยเห็นเมืองไทยเราเป็นอย่างนั้น นี้เราก็พูดไว้ในฐานะเราเป็นหัวหน้า เรื่องเหล่านี้จึงถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นทั่วหน้ากันเลย ใหญ่

เท่าไรยิ่งถือเป็นความจำเป็น เรื่องส่วนตัวๆ ตามอัธยาศัยใจคอที่มีความจงรักภักดี และเสียสละสมบัติของตัวเองออกช่วยชาติบ้านเมืองของเรา ไม่ได้เข้าไปกับวงราชการการเมือง ซึ่งจะต้องมีกฎมีเกณฑ์ ถูกบังคับบัญชา หน่วยงานกระทรวงนี้ต้องได้เท่านั้นเท่านี้ อย่างนี้ไม่มีในงานอันนี้ แต่มีตามอัธยาศัยที่เราเป็นลูกชาวไทยด้วยกัน อันนี้เป็นอัธยาศัย ตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงมา ถือเป็นน้ำใจของตนเอง

ใหญ่ขนาดไหนเราก็คือลูกคนไทยๆ แล้วถือเป็นความจำเป็นในจุดนี้ ส่วนเกี่ยวกับวงราชการการเมืองเราไม่เกี่ยว เกี่ยวกับเรื่องอัธยาศัยใจคอของเราซึ่งเป็นลูกชาวไทยและเป็นลูกแห่งพระพุทธเจ้าด้วยกัน ขอให้พากันตั้งหน้าตั้งตาเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยกัน อยู่ที่ไหนทั่วประเทศเขตแดน ให้ถือเป็นความจำเป็นทั่วหน้ากัน อันนี้เป็นความถูกต้องมากทีเดียว เราอย่าถือเป็นฝักเป็นฝ่าย เป็นแผนกนั้นแผนกนี้ อย่างนี้ไม่ถูก เพราะไม่ใช่ราชการ ไม่ใช่งานบังคับ เป็นงานครอบครัวด้วยความเป็นธรรมชาติ ครอบไว้หมดในงานกุศลเราครั้งนี้ ขอให้พิจารณาทั่วหน้ากันนะ

ต่อไปนี้เราแน่ใจว่าจะไม่มีงานประเภทนี้ขึ้นอีกแล้ว เพราะเราจะหยุดตั้งแต่เดือนธันวาคมประกาศโฆษณา แต่ส่วนที่จะเกิดขึ้นตามอัธยาศัยของประชาชน อย่างนั้นเราก็ไม่แน่ใจ อาจจะเกิดขึ้นขนาดนี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้ ตามแต่ความเห็นพร้อมเพรียงของพี่น้องชาวไทยเราจะคิดขึ้นในแง่ไหน ที่จะยกหรืออุ้มชูชาติไทยของเราขึ้นได้ เราไม่ขัดข้อง เราอนุโมทนาสาธุการด้วยทุกแง่ทุกทางในเรื่องเช่นนั้นนะ แต่เรื่องที่เราเป็นผู้นำที่จะพาพี่น้องทั้งหลายทำอย่างนั้นนี้ ครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งสุดท้าย เพราะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้ว หยุดแหละจะไม่ทำต่อไปอีก สมบัติเงินทองข้าวของได้มาน้อยเพียงไรในจุดนี้ก็ได้อันนี้ แต่สำหรับบัญชีเงินดอลลาร์ทั้งเงินสดด้วยนั้น เปิดไว้ตามปรกติตามธรรมดา ท่านผู้ใดจะโอนเข้ามาในบัญชีใดก็ได้ที่ประกาศไว้เรียบร้อยแล้วนั้น หรือจะถวายเป็นตนเองก็เป็นปรกติเป็นแต่เพียงว่าเราไปเทศนาว่าการดั่งที่เคยปฏิบัติมาไม่ได้เท่านั้น พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตามนี้

งานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ของชาติไทยเราด้วยนะ อย่าถือเป็นเรื่องเล็กน้อย ขอให้คิดให้ถึงใจๆ ทุกอย่างนะ ที่หลวงตามาช่วยพี่น้องทั้งหลายนี้คิดอย่างถึงใจ ถึงขนาดร้องไห้เลย เพราะฉะนั้นอันนี้มันถึงฝงลึก เป็นก็เป็น ตายก็ตาย หลวงตาได้ขึ้นเวทีแล้วไม่มีถอยเลยเพื่อชาติไทยของเรา เพื่อศาสนาของเรา ซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอที่เมืองไทยได้ประคับประคองตลอดมา และชาติของตนก็ได้ประคองเป็นคู่เคียงกันมากับพุทธศาสนา เรา รักเราสงวนมากในจุดนี้ จึงไม่ประสงค์ให้สิ่งใดเข้ามาแตะต้องทำลายเลย เมื่อเห็นเมืองไทย

เราเอนเอียงที่จะล่มจม ซึ่งศาสนาก็จะล่มจมไปด้วยแล้ว เราอยู่ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงได้ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลาย

ทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยสนใจกับเรื่องโลกเรื่องสงสารตลอดมา แต่เมื่อความจำเป็นมีอยู่เราก็เป็นคนไทย อยู่ในท่ามกลางแห่งเมืองไทย ลูกของไทย เราจะนอนใจเฉยเมยจิต ๆ ซืด ๆ อยู่อย่างนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราถึงได้ออกมาช่วยพี่น้องทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วย การออกมาของเราออกอย่างจริงอย่างจังทุกสิ่งทุกอย่าง เราไม่เสียดายอะไรทั้งนั้นนอกจากชาติและพุทธศาสนาที่เป็นทองทั้งแท่ง ซึ่งพี่น้องทั้งหลายได้รวมกันเชิดชู อุ้มชูตลอดมา อันนี้เรารักเราสงวนมาก จึงได้สละทั้งชีวิตจิตใจทุกสิ่งทุกอย่าง หน้าที่การงาน รวมลงในนี้หมด โดยเราเป็นผู้ดำเนินงานได้มาถึงกำลังจะ ๖ ปีนี้แล้ว ธาตุชั้นนี้ก็ไม่น่าอวย การเทศน์ก็หลงหน้าหลงหลังแล้วเดี๋ยวนี้ เทศน์ไปตรงไหนท่านทั้งหลายอย่าได้ยึดถือเ็นว่าเทศน์ผิดเทศน์พลาด มันหากเป็นไปตามความจำนนแหละ เทศน์ไปกว่นไปมา ลืม เทศน์ไปลืมไป คิดได้ตรงไหนโผล่ขึ้นมาตรงไหนก็ว่าตรงนั้นไป จึงขอให้พากันตั้งอกตั้งใจทั่วหน้ากัน

งานนี้เป็นงานยิ่งใหญ่ในชาติไทยของเรา จะเป็นงานประวัติศาสตร์อย่างแน่นอน แม้ที่สุดงานกฐินของเรานี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์ ไปด้วยกันกับประวัติศาสตร์เลย จึงขอให้แสดงน้ำใจ สิ่งที่เป็นพยาน คือความรักชาติ ความเสียสละ ด้วยความพร้อมเพรียงสามัคคีกันทุ่มใส่งานกฐินของเรานี้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ขอให้ได้ทองคำน้ำหนักอย่างน้อย ๑๐ ตัน ดอลลาร์ได้ ๑๐ ล้าน เราเป็นที่พอใจ แต่สำหรับทองคำและดอลลาร์นี้เราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าให้ได้หมดในงานนี้ ไม่ใช่อย่างนั้น คือได้เท่าไรเราก็ไม่ว่า จะต้องคืบคลานไปจนถึงจุดที่หมาย อันนี้ได้เท่าไรก็ได้เท่านั้น แล้วเร่งกันลงไปจุดนี้

เวลากฐินผ่านไปแล้วได้เท่าไรเราก็นับกัน เศษเหลือเท่าไร ๆ ที่นี้ปฏิบัติต่อไปอีกจนกระทั่งได้ทองคำน้ำหนัก ๑๐ ตันแล้ว นั้นละเราจะค่อยรามือลงไป ๆ หยุดไปเลยละ เวลาจะหยุดอย่างแท้จริงก็จะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากัน ดังที่เราประกาศตนเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนั้นแล ถึงวาระที่จะหยุดก็จะประกาศหยุดทั่วหน้ากัน ให้เป็นปรกติ เมื่อเป็นปรกติแล้วก็ไม่ยุ่งอะไรเลยแหละเกี่ยวกับการเงินการทองเหล่านี้ เพื่อคล้งหลวงทางไหนไม่ทั้งนั้น นี้เรียกว่าปรกติ เวลานี้ไม่ปรกติ มีเท่าไรให้ชนเข้ามา ทองคำชนเข้ามา ดอลลาร์ชนเข้ามา เงินสดเงินไทยเราชนเข้ามาเพื่อชาติไทยของเรา เวลานี้กำลังหิวโหยอยู่ เอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ละ และขอความสวัสดิ์จึงมีแก่บรรดาพี่น้องผู้รักชาติรักเสียสละทั้งหลายด้วยความพร้อมเพรียงทั่วหน้ากันเทอญ

ชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกทุกวัน ได้ที่  
[www.luangta.com](http://www.luangta.com) หรือ [www.luangta.or.th](http://www.luangta.or.th)